

BÁO CÁO

thực hiện Chuyên đề 2024 “về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”

Thực hiện Công văn số 2186-CV/ĐUK ngày 31/7/2024 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về khắc phục hạn chế khuyết điểm theo Kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Khóa XIII) gắn với việc triển khai thực hiện Chuyên đề 2024. Đảng ủy Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Về việc ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện Chuyên đề 2024

Ngày 18/01/2024, Đảng ủy Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 500-KH/ĐUS về thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”.

Trong kế hoạch này Đảng ủy Sở Tư pháp đã bám sát vào hướng dẫn của Đảng ủy Khối đề ra nhiệm vụ cụ thể cho Đảng bộ Sở Tư pháp, lãnh đạo đơn vị, đảng viên và quần chúng, quy định về cách thức thực hiện, thời gian hoàn thành, phân công người theo dõi, giám sát kết quả thực hiện.

2. Về đăng ký việc làm cụ thể

2.1. Đối với Đảng ủy Sở Tư pháp

- **Nhiệm vụ thứ nhất: Về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí**

+ **Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:**

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị có kế hoạch thực hành tốt, hiệu quả tiết kiệm về kinh phí, thời gian, sử dụng trang thiết bị trong công tác. Phát động thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị.

Đảng ủy Sở chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục đóng góp tiền vào Quỹ tình thương của Đảng bộ, mỗi đảng viên đóng góp 1.000 đồng – 2.000 đồng/ngày/đảng viên, khuyến khích động viên đảng viên đóng góp nhiều hơn từ nguồn thu nhập hợp pháp, Đảng ủy Sở sẽ chỉ đạo ban chấp hành Công đoàn sử dụng số tiền này vào công tác thiện nguyện.

+ **Về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực:** Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở chỉ đạo các Chi bộ, Lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghiêm việc kê khai, công khai tài sản thu nhập theo quy định. Kiểm tra, kiểm soát tốt việc thu, chi của đơn vị; của chi bộ, đảng bộ đúng quy định về quản lý tài chính, cụ thể là:

Xây dựng đội ngũ CCVC-LĐ có lập trường chính trị vững vàng, tư cách đạo đức trong sáng, tự trọng; tác phong chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn cao trong quá trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở thực hiện việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động đúng nguyên tắc, nội dung, hình thức theo Điều 10 Luật Phòng, chống tham nhũng; thực hiện cung cấp thông tin, giải trình khi có yêu cầu theo quy định.

Khuyến khích công chức, viên chức và người lao động phát huy vai trò chủ động trong phát hiện, tham mưu Lãnh đạo Sở kiến nghị xử lý những sơ hở, bất cập, vướng mắc trong cơ chế, quy định pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ thường xuyên.

Chấp hành nghiêm quy tắc ứng xử, những điều cấm, không được làm đối với Đảng viên, công chức, viên chức; rà soát ban hành quy chế làm việc, quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, đơn vị.

Tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Tiếp tục thực hiện tốt việc chuyển đổi vị trí công tác hằng năm để phòng ngừa tham nhũng theo chỉ đạo tại Công văn số 3865/UBND-NC ngày 27/11/2023 của UBND tỉnh.

-Nhiệm vụ thứ hai: Về đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở lãnh đạo, chỉ đạo để tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 26/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp, cụ thể:

+ 100% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp toàn trình.

+ 100% DVC trực tuyến được tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

+ Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến tăng ít nhất 10% so với năm 2023 (các thủ tục thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp).

+ Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến xử lý trực tuyến toàn trình tăng so với năm 2023.

+ Tỷ lệ người dân hài lòng khi sử dụng DVC trực tuyến đạt 60% (các thủ tục thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp).

+ 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin.

2.2. Đối với đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Sở

Đối với đảng viên, quần chúng của Đảng bộ Sở Tư pháp căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao **đề ra ít nhất 01 việc làm cụ thể để làm theo** (về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên để góp phần phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương, đất nước) trong bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên năm 2024 phải có giải pháp thực hiện cụ thể; hằng tháng tự đánh giá kết quả thực hiện nội dung đăng ký, cam kết vào trong sổ tay họp chi bộ của đảng viên.

Trong bản đăng ký, cam kết phải thể hiện nội dung không ngừng tu dưỡng về phẩm chất, đạo đức cách mạng và cam kết không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về “tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”.

Từ Quý 1/2024 tất cả đảng viên, quần chúng đã đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, tất cả đều đăng ký ít nhất một việc làm cụ thể.

Trên cơ sở bản cam kết từng cá nhân đã đăng ký với Bí thư, Chi ủy các Chi bộ, hằng tháng tự đánh giá kết quả thực hiện theo từng nội dung đã đăng ký, cam kết vào trong sổ tay họp chi bộ của đảng viên. (đối với quần chúng định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện cho Bí thư, Chi ủy các Chi bộ trực thuộc và Thủ trưởng các phòng, đơn vị).

Từng cá nhân thực hiện cam kết này xem như là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cuối năm.

3. Công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện kế hoạch

Đảng ủy Sở Tư pháp giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2024 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”, đề xuất Đảng ủy Sở kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, đảng viên, quần chúng thực hiện tốt và góp ý phê bình, kiểm điểm những tập thể, cá nhân thực hiện chưa đúng quy định.

Qua việc thực hiện nhiệm vụ này, kết quả hiện nay cho thấy việc tổ chức triển khai một cách kịp thời, chặt chẽ, bám sát vào kế hoạch, đúng với tiến độ, có hiệu quả./.

Nơi nhận:

- ĐUKCQ&DN tỉnh;
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ,
- Lưu Đảng ủy.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ



Phạm Văn Đặng